



## ก่วนที่ทุก บันทึกรข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗ ต่อ ๑๐๒  
ที่ ทส ๑๖๑๘.๕/๑๔๓๕๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธรูป “พฤษชาชาติมหามงคล”

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ให้ดำเนินการโครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธรูป “พฤษชาชาติมหามงคล” ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ตำบลพุดแค อำเภอลำสนธิจังหวัดสระบุรี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธรูปและประพรมน้ำพระพุทธรูปแก่ต้นไม้สำหรับแจกจ่ายเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับประชาชน ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) จึงให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายภูมินทร์ บุญบันดาล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

## กำหนดการ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธยามหามงคล

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เวลา ๐๗.๓๐ น.

-ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี/ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๔๕ น.

-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน

-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-พิธีกรกล่าวนำผู้ร่วมพิธีบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลและรับศีลพร้อมกัน

-พิธีกรอารธนาพระปริตร

-พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กรวดน้ำ

-พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

-พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กล้าไม้

-ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กล่าวรายงาน

-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

-พิธีมอบกล้าไม้มงคล

-เสร็จพิธี

### หมายเหตุ

#### \*การแต่งกาย\*

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ชุดข้าราชการสีเทาหรือเครื่องแบบตามต้นสังกัด

ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง